

ม.มหาสารคามวิจัยชาสมุนไพร บรรเทาอาการโรคสะเก็ดเงิน



โรคสะเก็ดเงิน หรือ เรื้อนกวาง เป็นโรคผิวหนังเรื้อรัง เกิดจากการหนาตัวของชั้นหนังกำพร้า มีลักษณะเป็น ตุ่มหรือปื้นแดง ที่มีขุยหรือสะเก็ดขาวติดอยู่ รอยโรคมัก เกิดกับผิวหนังที่ถูกเสียดสีบ่อยๆ รวมทั้งที่ศีรษะและเล็บ กว่าร้อยละ 30 ของผู้ป่วยจะมีประวัติของคนในครอบครัว เป็นโรคนี้ด้วย ซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคยังไม่แน่ชัด เชื่อว่าอาจเกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางพันธุกรรม มักพบมีอาการกำเริบเวลาที่มีภาวะเครียดทางกาย และ จิตใจที่มากเกินไป ความผิดปกติในกระบวนการ เผาผลาญอาหาร และความผิดปกติของระบบ ภูมิคุ้มกันของผิวหนัง โรคนี้ก่อให้เกิดรอยโรคเป็น ลักษณะปื้นหนาซึ่งเป็นเรื้อรัง ขึ้นๆ ยุบๆ อยู่ตลอดเวลา ไม่หายขาด เป็นลักษณะ Chronic Plaque type psoriasis บางรายเกิดร่วมกับผิวอักเสบซึ่ง ผู้ป่วยจะได้รับความทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายและ จิตใจ รู้สึกอับอาย เกิดความเครียดทางจิตใจจนอาจ ไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ โรคสะเก็ดเงินเป็น โรคผิวหนังที่รักษาแล้วไม่หายขาด การรักษาหลายวิธี การรักษาด้วยยา ทั้งการทา การรับประทาน การใช้ยา ฉีด และการรักษาด้วยแสง ซึ่งแนวทางการรักษาเหล่านี้

ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่าจะสามารถรักษาอาการของโรค ได้ในระยะเวลายาวนาน การรักษาจึงต้องอย่างต่อเนื่อง เสียค่าใช้จ่ายสูง ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถรักษาได้อย่าง ต่อเนื่องซึ่งไม่มีผลดีกับการพยากรณ์โรค

อาจารย์สิริพร ลาวัลย์ นักวิจัยคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า หน่วยวิจัยโภชนาการ เพื่อสุขภาพ เป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าการรักษาโรคด้วย อาหาร ในรูปแบบที่เรียกว่าธรรมชาติบำบัด หรือการรักษา อายุเวทโบราณ ด้วยเหตุผลที่ว่าร่างกายประกอบด้วยธาตุ การกินอาหารที่มีธาตุต่างๆ เหมาะสมย่อมช่วยปรับสมดุล ของร่างกาย นอกจากนี้อาหารยังเป็นสิ่งที่รับประทานได้ง่าย ไม่ต้องกังวลถึงความเป็นพิษ และอาหารเป็นสิ่งที่สามารถ รับประทานได้อย่างต่อเนื่อง

การใช้ชาสมุนไพรในการบรรเทาอาการป่วยของ ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน นับเป็นวิธีการที่เหมาะสมกับผู้ป่วย เพราะสามารถรับประทานได้นานต่อเนื่อง มีความเป็นพิษต่ำ สำหรับสมุนไพรที่นำมาใช้ มีทั้งสมุนไพรจีนและสมุนไพร ไทย มีส่วนผสมของแซเลาซูย์ ซึ่งเป็นสมุนไพรจีน และเจียวกู่หลาน หรือปัญญาจันทร์ เป็นสมุนไพรไทย ที่มี

องค์ประกอบของ oleanolic acid ที่ช่วยบำรุงผิวหนังและ ด้านการอักเสบ ด้านอนุมูลอิสระ ถูกนำมาพัฒนาเป็น สูตรชาเฉพาะ ที่มีความปลอดภัยสูง และส่งผลถึงภาวะ ของโรคสะเก็ดเงินทำให้ลดอาการคัน การอักเสบและการ หลุดลอกของผิวหนังได้อย่างชัดเจน โดยได้ทดลองใน กลุ่มตัวอย่างของผู้ป่วยมากกว่า 60 ราย ซึ่งแต่ละราย พบว่า มีการหลุดลอกออกของผิวหนัง หรือการผลัด เซลล์ผิวที่ดีขึ้น ทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคดังกล่าว กลับมาใช้ ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคล และวินัยของการรับประทานอาหาร รวมถึงสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยด้วย

ขณะที่ นางธนิศา โคตะบิน ผู้ปกครองของ เด็กชายวัย 8 ขวบ ที่ป่วยเป็นโรคสะเก็ดเงิน กล่าวว่า ก่อนหน้านี้จะให้ลูกชายทดลองดื่มชาสมุนไพรบรรเทาอาการ ของโรคสะเก็ดเงิน ก็ได้พาลูกชายตระเวนไปรักษาหลายแห่ง ทั้งหมอแผนโบราณ และแผนปัจจุบัน อาการของลูกชาย จะมีตุ่มแดงๆ เป็นปื้น ทั้งตัว หากอากาศเย็น ลูกชาย ก็จะปวดกระดูกร่วมด้วย สร้างความทุกข์ทรมานใจเป็น อย่างมาก ลูกชายต้องหยุดเรียน เรียนไม่ทันเพื่อน และ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 600,000
Ad Rate: 900

Section: โลกธุรกิจ/ภูมิภาค

วันที่: จันทร์ 1 มิถุนายน 2558

ปีที่: 36

ฉบับที่: 12461

หน้า: 14(ล่าง)

Col.Inch: 79.26

Ad Value: 71,334

PRValue (x3): 214,002

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สก๊อปพิเศษ: ม.มหาสารคามวิจัยชาสมุนไพรบรรเทาอาการโรคสะเก็ดเงิน

ไม่ได้ออกไปไหน เนื่องจากอับอายเพื่อนบ้าน และ ผู้ที่พบเห็นทั่วไปที่มองมาด้วยสายตาแปลกๆ

ต่อมาได้เข้าร่วมการทดลองดื่มชาสมุนไพร ผล ปรากฏว่าอาการของลูกชายเริ่มดีขึ้น มีการหลุดลอกของ ผิวนั้น สะเก็ดที่ติดตามตัวเริ่มหลุดออก อาการคันลดลง สร้างความดีใจให้กับลูกชายและตนเองเป็นอย่างมาก โดย ได้ดื่มชาตามคำแนะนำของอาจารย์สิริพร ซึ่งแต่ละคนจะมี

ปริมาณความเข้มข้นของชาสมุนไพรไม่เท่ากัน จนถึง วันนี้เป็นเวลากว่า 2 เดือนแล้ว ผิวนั้นของลูกชาย ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทำให้ ณ ปัจจุบัน ลูกชายเป็น เด็กว่าเงิ ยิ้มเก่ง กล้าที่ออกไปไหนมาไหนมากขึ้น มีสุขภาพจิตที่ดีกว่าเดิม และสามารถไปโรงเรียนได้ตาม ปกติ ไม่เป็นที่รังเกียจของเพื่อนๆ แล้ว แต่ทั้งนี้ยังคง ต้องรักษาความสะอาดในเรื่องของสุขอนามัย เช่น เรื่อง เสื้อผ้า การเปลี่ยนผ้าปูที่นอนทุกวัน หรือแม้แต่เรื่อง ของการควบคุมอาหาร ซึ่งลูกชายมีวินัยในเรื่องพวกนี้ ก่อนข้างสูง เพราะอยากจะหายจากโรคสะเก็ดเงิน

ด้าน รศ.ดร.ศุภชัย สมบัติโต ผู้รักษาราชการ แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า นับ เป็นอีก 1 ความสำเร็จของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญและสนับสนุนการวิจัยและ การศึกษาด้านเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการเป็น อย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง โดยเฉพาะเรื่อง ของชาสมุนไพรเพื่อการรักษาซึ่งยังไม่ได้มีการค้นคว้า และนำมาใช้อีกมาก ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจำเป็น ต้องศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทำให้เกิด กระบวนการใช้ประโยชน์อย่างสัมฤทธิ์ผล สามารถ เรียกได้ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกของโลก ที่ได้มีการนำชา สมุนไพร ที่เป็นอาหารมาใช้ในการบรรเทาอาการของ โรคสะเก็ดเงิน โดยทางคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย มหาสารคาม สามารถผลิตชาสมุนไพรเพื่อจำหน่าย ได้แล้ว โดยได้รับการรับรองมาตรฐานคณะกรรมการ อาหารและยา เป็นที่เรียบร้อย ประชาชนที่สนใจผลิตภัณฑ์ สามารถติดต่อได้ที่ อาจารย์สิริพร ลาวัลย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4085, 0-4375-4086, 08-3563-5595, 09-4263-4568 หรือส่ง SMS มาที่ 08-8651-4195 เพื่อจะติดต่อกลับภายหลัง